
HVERFISRÁÐ LAUGARDALS 
 
Ár 2014, mánudagurinn 15. desember var haldinn 124. fundur hverfisráðs Laugardals. 
Fundurinn hófst kl 15:30 í Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis, Síðumúla 39. Mættir: 
Heiðar Ingi Svansson, Bjarni Jónsson, Björn Birgir Þorláksson, Sandra Berg Cepero og Björn 
Jón Bragason. Áheyrnafulltrúi: Sigurður Þórðarson, varamaður Guðfinnu Jóhönnu 
Guðmundsdóttur. Starfsmenn og aðrir sem sátu fundinn: Lilja Sigrún Jónsdóttir frá 
Íbúasamtökum Laugardals, Baldur Örn Arnarson og Aðalbjörg Traustadóttir 
framkvæmdastjóri ÞLH sem ritaði fundargerð. Gestir fundarins undir dagskrárlið nr. 1 voru 
Borghildur Sturludóttir, verkefnastjóri hjá Umhverfis- og skipulagssviði og Jón Kjartan 
Ágústsson, verkefnastjóri hjá Umhverfis- og skipulagssviði. 
 

Þetta gerðist: 
 
1. Drög að lýsingu skipulagsfulltrúa dags. nóvember 2014 vegna deiliskipulags fyrir 

lóðirnar nr. 18-24 við Borgartún og 2-4 við Nóatún lögð fram til kynningar og 
umsagnar. Borghildur Sturludóttir, verkefnastjóri hjá Umhverfis- og skipulagssviði 
gerði grein fyrir málinu. 
Hverfisráð gerir ekki athugasemdir við kynnta lýsingu.  

 
2. Afgreiðsla styrkumsókna í styrkjasjóð hverfisráðs.  
 
3. Farið yfir stöðu mála varðandi Betri hverfi. Ákveðið að halda aukafund 5. janúar nk. kl. 

15:30 til að vinna málið áfram. 
 

Kl. 17:15 hófst sameiginlegur fundur hverfisráða Laugardals og Háaleitis/Bústaða 
 
4. Umræður um sameiginleg verkefni hverfisráðanna 
 
5. Umræður um framtíðarhlutverk hverfisráða í Reykjavík 
 

Fundi slitið kl. 18:00 
 

Heiðar Ingi Svansson (Sign) 
 

Sandra Berg Cepero (Sign) Bjarni Jónsson (Sign) 
Björn Birgir Þorláksson (Sign) Björn Jón Bragason (Sign) 


